

## หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567

ของ

บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

**ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะเปิดให้เข้าระบบตั้งแต่วันที่ 09.00 น.**

หมายเหตุ ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2567

## นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น (Privacy Policy for Shareholders' Meeting)

บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) อธิบายถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คัสโตเดียน หรือผู้มีอำนาจกระทำการ แทนผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

บริษัทฯ อาจเปลี่ยนแปลง และ/หรือ ปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะแจ้งท่านเพิ่มเติมหากมีการปรับปรุงที่สำคัญ บริษัทฯ จะระงับทันทีนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯ ได้มีการปรับปรุง ครั้งล่าสุดไว้ทางด้านบนของนโยบายความเป็นส่วนตัว ทั้งนี้ บริษัทฯ สนับสนุนให้ท่านอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว อย่างระมัดระวัง และตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อทบทวนการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่บริษัทฯ อาจดำเนินการตาม ข้อกำหนดในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

### 1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลใดบ้าง

เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม

โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง (เช่น เมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของบริษัทฯ ผ่าน เว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือ การติดต่อสื่อสารทางอีเมล โทรศัพท์ แบบสอบถาม นามบัตร ไปรษณีย์ ระหว่างการประชุมและงานกิจกรรมต่าง ๆ การนัดหมายพบปะกับท่าน หรือจากแหล่งข้อมูลในระบบ ระบบไครฟ์ กลาง/ฐานข้อมูลกลางของบริษัทฯ หรือระบบซอฟต์แวร์ขนส่ง และ/หรือไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์)

นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านทางอ้อม เช่น จากบริษัทในกลุ่ม CV หรือ แหล่งข้อมูล สาธารณะ (เช่น สื่อสังคมออนไลน์ และเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกหรือหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง) ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้นขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ของท่านที่มีกับบริษัทฯ หรือในกลุ่มบริษัท โดยตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมมีดังต่อไปนี้

1) ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ สัญชาติ อาชีพ วันเดือนปีเกิด สถานภาพ รูปถ่าย ภาพถ่าย เสียง บันทึก ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี อากร เลขที่บัตร ประจำตัวข้าราชการ หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือการรับอนุญาต ประกอบกิจการ (เช่น คัสโตเดียน) รวมถึงข้อมูลจากใบอนุญาตขับขี่หรือข้อมูลบนบัตรอื่นใดที่ออกโดยหน่วยงานราชการ รายละเอียดการ ถือหุ้น/หลักทรัพย์ (เช่น บริษัทที่ออกหลักทรัพย์จำนวนที่ถือ

หมายเลข ประเภท สัดส่วนการถือ) รายละเอียด การมอบพันธะ (ชื่อ ที่อยู่ของผู้รับมอบพันธะ ชื่อกรรมการอิสระของบริษัทฯ) ข้อมูลการลงมติในที่ประชุม (เช่น การใช้สิทธิออกเสียงของท่านใน แต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เป็นต้น)

2) ข้อมูลการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ และ/หรืออีเมล

3) ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลบัญชีธนาคาร (เช่น ชื่อบัญชี เลขที่บัญชี ธนาคารที่เปิดบัญชี เลข swift ที่อยู่ บัญชี) และ/หรือ รายละเอียดตามสัญญาที่เกี่ยวข้อง เช่น สัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement)

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน หรือต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้กระทำได้

ในกรณีที่ท่านส่งมอบเอกสารประกอบการลงทะเบียน และ/หรือการมอบพันธะ และ/หรือเอกสารอื่นใดให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอาจปรากฏข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน เช่น เชื้อชาติ หมู่วโลหิต ศาสนา เป็นต้น อันเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ไม่มีเจตนาจะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลดังกล่าว ดังนั้น จึงขอให้ท่าน ลบหรือปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนนั้นก่อนนำส่งเอกสารดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านมอบหมายให้บริษัทฯ ลบหรือปกปิดข้อมูลดังกล่าวแทน เพื่อให้ไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนโดยไม่มีเจตนาจำเป็น และให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ

หากท่านได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นใดนอกจากตัวท่านเองแก่บริษัทฯ (เช่น บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือบุคคลที่ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน) เช่น ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ ความสัมพันธ์ ข้อมูลติดต่อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ จะถือว่า ท่านรับรองและรับประกันต่อบริษัทฯ ว่าท่านมีอำนาจในการกระทำเช่นนั้น โดย (1) การแจ้งให้บุคคลอื่นรายนั้นทราบถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้ และ (2) การได้รับความยินยอม (ในกรณีที่กฎหมายกำหนดหรือจำเป็น) เพื่อให้บริษัทฯ สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวฉบับนี้ได้

## 2.บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใด

นอกเหนือจากการขอความยินยอมจากท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด บริษัทฯ อาจอาศัยหรืออ้าง

(1) ฐานการ ปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัทฯ

(3) ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ บริษัทฯ และของบุคคลภายนอก โดยได้สัดส่วนกับประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล

(5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐหรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆ ตามที่กฎหมายว่า ด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาต (แล้วแต่กรณี) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ที่มีระหว่างท่านกับบริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- 1) การตรวจสอบ การยืนยันตัวตน และการดำเนินการตามคำขอของท่าน
- 2) การจัดประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์และการดำเนินงานเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน เสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 3) การจัดทำทะเบียนผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์หรือการจัดทำเอกสารสิทธิในการถือครอง หรือการโอน ออกใบหุ้น/ ใบหลักทรัพย์ใหม่ และ/หรือ แลกเปลี่ยนหุ้น/หลักทรัพย์
- 4) การดำเนินการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น/ผู้ถือหลักทรัพย์
- 5) ความปลอดภัยและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในธุรกิจของบริษัทฯ
- 6) การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับของบริษัทฯ รวมถึงกฎหมาย และ/หรือคำสั่ง โดยชอบด้วย กฎหมายของศาล หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หน่วยงานราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ
- 7) การใช้สิทธิหรือปกป้องประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ ตามที่จำเป็น เช่น เพื่อตรวจสอบและป้องกันการฉ้อโกง อาชญากรรม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
- 8) ประโยชน์สาธารณะ ในการปกป้องบุคคลอื่นที่อยู่ในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ
- 9) ป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย สุขภาพ หรือทรัพย์สินของท่านหรือของบุคคลอื่น (แล้วแต่กรณี) เช่น เพื่อการควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือเพื่อเข้าทำสัญญากับท่าน และท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่บริษัทฯ ร้องขอบริษัทฯ อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าร่วมการประชุมที่บริษัทฯ จัดขึ้นได้

### 3. บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับใคร

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทให้บริการ ระบบ ลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง) ที่ปรึกษา หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ศาล เจ้าพนักงาน หน่วยงานรัฐ และผู้กำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

### 4. การโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ

บริษัทฯ อาจเปิดเผย หรือ โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศซึ่งประเทศปลายทางอาจมีหรืออาจไม่มี มาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เท่าเทียมกันกับประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมาย กำหนด

### 5. บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้นานเพียงใด

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามสมควร เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ที่ บริษัทฯ ได้รับข้อมูลมาและเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจต้อง เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด

### 6. คุกกี้และการใช้คุกกี้

หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลจากท่าน โดยอัตโนมัติโดยใช้เครื่องมือติดตามและ คุกกี้ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง Google Analytics, Google Search Console, Hotjar Matomo, Facebook Pixel Analytics, Facebook Ad Manager และ Google Cloud) ทั้งนี้ คุกกี้ คือ เทคโนโลยีติดตามที่ใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้ม บริหารจัดการ เว็บไซต์ของ บริษัทฯ ติดตามความเคลื่อนไหวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ หรือจดจำการตั้งค่าของผู้ใช้งานคุกกี้บางส่วนมีความจำเป็น เนื่องจากหาก ไม่มีคุกกี้เหล่านั้นเว็บไซต์จะไม่สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับคุกกี้ส่วนอื่นๆ มีไว้เพื่อความสะดวกของ ผู้เยี่ยมชม เช่น คุกกี้ที่จดจำชื่อผู้ใช้งานของท่านอย่างปลอดภัย รวมถึงภาษาที่ท่านใช้อีกด้วย

เบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านควบคุมได้ว่าท่านจะยอมรับคุกกี้หรือไม่ หากท่านปฏิเสธคุกกี้ ความสามารถของท่านในการใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ บางฟังก์ชันหรือบางหน้าหรือทั้งหมดอาจถูกจำกัด โปรดศึกษา รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการใช้คุกกี้ <https://www.lightuptotal.co.th/cookie notice>

### 7. มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม ซึ่งครอบคลุมถึงมาตรการ ป้องกันด้านการบริหารจัดการ มาตรการป้องกันด้านเทคนิค และมาตรการป้องกันทางกายภาพ ในเรื่องการเข้าถึงหรือควบคุม การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อธำรงไว้ซึ่งความลับ ความถูกต้องครบถ้วน และสภาพพร้อมใช้งานของข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อ

ป้องกันการสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้เป็นไปตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของบริษัทฯ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับเต็มของบริษัทฯ ได้ที่ <https://www.lightuptotal.co.th/cookie notice>

#### 8. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อยกเว้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ท่านอาจมีสิทธิในการขอเข้าถึง ขอรับสำเนา หรือขอให้บริษัทฯ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมแก่ บริษัทฯ ขอให้โอนย้าย แก้ไข ลบ ทำลายหรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงอาจขอคัดค้านและระงับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณี และหากบริษัทฯ อาศัยความยินยอมของท่าน ท่านอาจถอนความยินยอมของท่านได้ นอกจากนี้ ในกรณีที่ท่านเห็นว่าบริษัทฯ ไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครอง ข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายกำหนด

#### 9. ติดต่อบริษัทฯ

หากท่านมีคำถาม ข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ที่จะใช้สิทธิที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ ได้ที่

ติดต่อ : นายกิตติพงษ์ วิมลโนช

สถานที่ติดต่อ : บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1265 ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-374-2732

อีเมล : [DPOoffice@lightuptotal.co.th](mailto:DPOoffice@lightuptotal.co.th)

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567	8-15
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ร่างการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้น สามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)	
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯกำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	

LTS (E-EGM). 2024-003

วันที่ 9 กรกฎาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไลท์อัพ โฮเทล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

เอกสารประกอบวาระการประชุมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
2. ร่างการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
3. การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)
4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ
5. คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)
9. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ



ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2567 ในวันพุธที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) (เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

### วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานฯ แจ้งเพื่อทราบ

การลงมติวาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

### วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดทำรายงานการประชุมอย่างถูกต้องและครบถ้วน ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

#### **ความเห็นของคณะกรรมการ**

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

#### **คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท

#### **ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวน 18 ข้อ โดยมีรายละเอียดการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯตามปรากฏ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ส่งผลให้จำนวนข้อทั้งหมดของวัตถุประสงค์ของบริษัทเปลี่ยนแปลงจากเดิมซึ่งมีจำนวน 46 ข้อ เป็นวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 64 ข้อ และ

เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการดังกล่าว ดังนี้

#### ข้อความเดิม

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 46 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

#### ข้อความใหม่

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ.002 ที่แนบ”

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

#### วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อ ประชาชน ครั้งแรก (IPO)

#### ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 จำนวน 55 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 3 บาท โดยบริษัทฯ ได้รับเงินสุทธิ (หลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง) ในการเสนอขายหุ้นครั้งนี้) ทั้งสิ้นจำนวน 154.02 ล้านบาท (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยมีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินเพิ่มทุนตามที่ได้ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน ดังนี้

วัตถุประสงค์ในการ ใช้เงิน	จำนวนเงิน โดยประมาณ (ล้านบาท)	ระยะเวลาที่ใช้ เงิน โดยประมาณ	รายละเอียด
1. เพื่อใช้เป็น เงินทุน หมุนเวียนใน การดำเนิน ธุรกิจของ บริษัท	100.00	2567-2568	เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการจัดหาสินค้าสำหรับโครงการขนาดใหญ่ของ บริษัท อันได้แก่สวนสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light
2. เพื่อใช้ลงทุน ในดีคอฟฟิศ Showroom และ โกดัง สินค้า	54.02	2567-2568	เพื่อใช้ลงทุนในดีคอฟฟิศ Showroom และ โกดังสินค้า แถวกรุงเทพมหานคร พื้นที่ ประมาณ 260 ตารางวา โดยมีพื้นที่ใช้สอยรวม ประมาณ 2,000 ตารางเมตร โดยบริษัท ได้มีการสำรวจและประเมินการก่อสร้างเบื้องต้น มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 100 - 120 ล้านบาท สัดส่วนค่าที่ดินต่อค่าสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 40 : 60 โดยแหล่งเงินทุน ที่ใช้ในโครงการนี้จะมาจากการเสนอขายหลักทรัพย์ 54.02 ล้านบาท และส่วนที่เหลือ มาจากเงินกู้ยืมธนาคารและกระแสเงินสดจากผลการดำเนินงานของบริษัท โดย โครงการดังกล่าวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในปี 2568
<b>รวม</b>	<b>154.02</b>		

#### ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจและแผนงบประมาณของรัฐบาลที่มีการเบิกจ่ายล่าช้ารวมถึงโอกาส  
ทางธุรกิจในอนาคต โดยเฉพาะทางด้าน IT Solution จึงเล็งเห็นว่า วัตถุประสงค์การใช้เงินปัจจุบันมีข้อจำกัดที่ส่งผล  
ต่อการสร้างประโยชน์และผลตอบแทนสูงสุดต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งในเรื่องของข้อจำกัดของโครงการที่ถูกชะงักไว้ ที่  
มีความยืดหยุ่นน้อยหากเกิดความล่าช้าในโครงการต่างๆ

บริษัทจึงมีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงิน ให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ  
โดยภาพรวม และ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างโอกาสการเติบโตของ  
บริษัท และมูลค่าของบริษัท โดยจะเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง  
กับลูกค้าทุกกลุ่ม และรวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการซื้อสินค้าเพื่อขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การซื้อสินทรัพย์ที่  
เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ ธุรกิจ IT Solution

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการเงินเพิ่มทุน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานในปัจจุบันและรองรับแผนการขยายขอบเขตการดำเนินงาน และขยายกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในอนาคต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน บริษัทฯ จึงเห็นควรที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากเดิมที่ใช้เป็นเงินลงทุนในดีก้อออฟฟิศ Showroom และ โกดังสินค้าหมุนเวียน และเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ Smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light มาใช้ใน เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง กับลูกค้าทุกกลุ่ม และ รวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการซื้อสินค้าเพื่อขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ ธุรกิจ IT Solution

การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะช่วยให้การใช้เงินมีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับแผนธุรกิจโดยภาพรวม และ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างโอกาสการเติบโตของบริษัท และมูลค่าของบริษัท อย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป

### ข้อมูลโดยสรุปเกี่ยวกับวงเงินลงทุนหรือค่าใช้จ่ายที่เปลี่ยนแปลงไป

วัตถุประสงค์ในการใช้เงิน	วงเงินเดิม		วงเงินภายหลังการเปลี่ยนแปลง		ระยะเวลาการใช้เงิน
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ	ปี พ.ศ.
1. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัท ในการจัดหาสินค้าสำหรับโครงการขนาดใหญ่ของบริษัท อันได้แก่สวนสาธารณะอัจฉริยะ โครงการ smart pole โครงการ smart city และ โครงการ smart street light	100.00	64.93	25	16.23	2567- 2668
2. เพื่อใช้ลงทุนในดีก้อออฟฟิศ Showroom และ โกดังสินค้า	54.02	35.07	-	-	-
3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงานของบริษัทในการจัดหา อุปกรณ์ด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง กับลูกค้าทุกกลุ่ม และรวมถึงธุรกิจ IT Solution ทั้งการซื้อสินค้าเพื่อขายและติดตั้งให้กับลูกค้า การซื้อสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการประกอบธุรกิจ ทางด้านหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างและ ธุรกิจ IT Solution	-	-	129.02	83.77	2567- 2668
<b>รวม</b>	<b>154.02</b>	<b>100.00</b>	<b>154.02</b>	<b>100.00</b>	

ดังนั้นบริษัทฯ ประเมินว่า การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนในครั้งนี้ จะไม่ส่งผลกระทบต่อในทางลบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่าง และ IT Solution ตามที่ได้เปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูล

ทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นต่อ ประชาชนครั้งแรก (IPO) ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้นทุกประการ

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของผู้จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนที่งดออกเสียง)

#### วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้ชี้แจงข้อซักถาม และ/หรือ ข้อสงสัยต่าง ๆ แก่ผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 (Recode Date) ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น โดยบริษัทฯ จะใช้วิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงช่องทางเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการจัดเตรียมสถานที่ และ/หรือ ห้องประชุมเพื่อรองรับผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมแต่อย่างใด และบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าสู่ระบบการประชุมเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดดำเนินการจัดส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วน และลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว พร้อมแนบเอกสารหลักฐานยืนยันตัวตน (กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง) หรือหนังสือมอบฉันทะ และเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะตามที่กำหนดไว้ในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) และการมอบฉันทะ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ให้แก่บริษัทฯ ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

อีเมล: hr@lightuptotal.co.th

ที่อยู่ทางไปรษณีย์: บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายเลขานุการบริษัท)

1265 ถนนพระรามเก้า แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เมื่อบริษัท ฯ ได้รับเอกสารตามที่กำหนดแล้ว บริษัท ฯ จะดำเนินการตรวจสอบเอกสารเพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม และเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแล้ว บริษัท ฯ จะมอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) ของบริษัทฯ) เป็นผู้จัดส่ง (Weblink) ในการเข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ท่านผู้ถือหุ้นตามอีเมล (e-mail) ที่ท่านผู้ถือหุ้นได้แจ้งต่อบริษัท

ทั้งนี้ กรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลอื่นใดหรือกรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง ดังมีรายชื่อและรายละเอียดปรากฏตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) เข้าร่วม ประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับผู้ถือหุ้นทั่วไป หรือส่ง หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงนามต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็น ผู้รับฝากและดูแลหุ้น ปรากฏตาม(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว และเรียบร้อย ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาและปฏิบัติตามขั้นตอนการลงทะเบียน วิธีการเข้าร่วมประชุม การมอบ ฉันทะ และเอกสารประกอบการลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้ใน ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) และการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) โดยระบบจะเปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเวลาเริ่มการประชุม นอกจากนี้ขอให้ท่านผู้ถือหุ้น โปรดศึกษาคู่มือ วิธีการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) และ ที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะได้ จัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียดเช่นกัน

หากท่านมีข้อสงสัยหรือประสบปัญหาทางด้านเทคนิคในการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการ ประชุมหรือระหว่างการประชุม กรุณาติดต่อ บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ผ่านช่องทางดังนี้ โทรศัพท 063-078-2638 อีเมล agm@ojconsultinggroup.com หรือช่องทางการติดต่ออื่นที่บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จะระบุไว้ในอีเมลที่ได้ส่งให้แก่ท่าน

บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมาย และกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงข้อบังคับของบริษัท ฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดตามที่ ปรากฏ(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และหากผู้ถือหุ้น มีคำถามที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวกับวาระประชุมในครั้งนี้ ท่านสามารถ ส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 ได้ที่อีเมล: hr@lightuptotal.co.th โดยขอให้ท่านระบุชื่อ นามสกุล และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อที่บริษัทจะได้ รวบรวมคำถามและข้อมูลเพื่อชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป



บริษัท ไลท์อัพ โทเทิล โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)  
1265 ถนนพระราม 9 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
โทร : 02 3742732

ขอแสดงความนับถือ

(ผศ.ดร. พร วิรุฬห์รักษ์)  
ประธานกรรมการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-3742732 ,080-545-6941

อีเมล [hr@lightuptotal.co.th](mailto:hr@lightuptotal.co.th)